

BẢO HIỂM TAI NẠN HỘ SỬ DỤNG ĐIỆN

Lợi ích sản phẩm	<ol style="list-style-type: none">1. Mức phí bảo hiểm thấp chỉ từ 14.000 đồng đến 280.000 đồng/hộ (không phụ thuộc vào số thành viên trong hộ)2. Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho hộ gia đình có thành viên gặp sự cố bất ngờ do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện gây nên.
Đối tượng bảo hiểm	<ul style="list-style-type: none">❖ Tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu (sau đây gọi là Người được bảo hiểm), có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại.❖ Đối tượng được bảo hiểm có thể mở rộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ, những người có mối quan hệ huyết thống với chủ hộ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ Hộ đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi thăm gia bảo hiểm.❖ Loại trừ đối tượng:<ul style="list-style-type: none">- Các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện hoặc các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện nhưng bị bệnh thần kinh, tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (trên 80%);- Những người đến thuê để ở hoặc ở nhờ tại những hộ có tham gia bảo hiểm (ngoại trừ có những thỏa thuận khác).
Phạm vi bảo hiểm	<p>Là những tai nạn xảy ra do các nguyên nhân sau:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.❖ Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của sét đánh xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.❖ Người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện và tham gia bảo hiểm Tai nạn hộ sử dụng điện với Bảo hiểm Viễn Đông. <p>Loại trừ bảo hiểm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hành động cố ý gây tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp;- Vi phạm chế độ an toàn khi sử dụng điện do cơ quan <i>quản lý</i> điện qui định;- Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác;- Tai nạn xảy ra do hậu quả gián tiếp của việc sử dụng điện;- Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật thân thể không phải do điện gây nên;- Khi xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm chưa đóng phí bảo hiểm (trừ trường hợp được chấp nhận bằng văn bản của Bảo hiểm Viễn Đông).

<p>Quyền lợi bảo hiểm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. ❖ Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tiền bảo hiểm như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp thương tật tạm thời (áp dụng cho số tiền bảo hiểm từ 40.000.000 đồng trở xuống) hoặc thương tật vĩnh viễn: chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH, ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Trường hợp thương tật tạm thời (áp dụng cho số tiền bảo hiểm trên 40.000.000 đồng): chi trả theo chi phí điều trị thực tế hợp lý nhưng không vượt quá Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH, ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”. ❖ Trường hợp sau khi Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Người được bảo hiểm tử vong do hậu quả của tai nạn đó trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả phần chênh lệch giữa Số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. ❖ Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Viễn Đông chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý. ❖ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền được trả không vượt quá số tiền bảo hiểm thỏa thuận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
<p>Số tiền bảo hiểm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Từ 5.000.000 đến 100.000.000 đồng/người/vụ tai nạn
<p>Phí bảo hiểm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tỷ lệ phí bảo hiểm: 0,28% số tiền bảo hiểm/hộ/ năm (không phụ thuộc vào số thành viên trong hộ).